

ข่าวเผยแพร่

No. 166/2564
12 กรกฎาคม 2564

ทริสเรตติ้งมองอันดับเครดิต "MAJOR" ยังไม่ได้รับผลกระทบทันทีจากการขายหุ้น SF

ทริสเรตติ้งมองว่าอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของ บริษัท เมเจอร์ ซีเนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR) ยังไม่ได้รับผลกระทบในทันทีจากการที่บริษัทตัดสินใจขายหุ้นของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (SF) ออกไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้ออกประกาศมติเห็นชอบในการทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 647,158,471 หุ้นของ SF ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 30.36% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SF ให้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) ที่ราคา 12 บาทต่อหุ้น โดยธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ MAJOR ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้และจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะของ SF (Due Diligence) ที่กระทำโดย CPN ในกรณี บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวไปใช้ชำระคืนหนี้ที่มีอยู่ รวมทั้งใช้เป็นเงินสำรองสำหรับการลงทุนในอนาคต และใช้ในการจ่ายเงินปันผลพิเศษ

ในมุมมองของทริสเรตติ้งเห็นว่าธุรกรรมการขายหุ้นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในส่วนของโครงสร้างเงินทุนและสถานะสภาพคล่องที่จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนตัวลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใหม่ ๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวและแผนการใช้เงินที่จะได้จากการขายหุ้นในครั้งนี้ ทริสเรตติ้งมองว่าอันดับเครดิตจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับในปี 2564 นั้นทริสเรตติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะฟื้นตัวช้ากว่าที่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากความรุนแรงของการระบาดครั้งล่าสุดและแผนการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าทั่วประเทศ แม้ว่าผู้สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดจะเริ่มออกฉายภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 แล้ว แต่บริษัทก็ต้องเลื่อนการฉายในประเทศไทยออกไปเนื่องจากความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม ทริสเรตติ้งก็คาดว่าผลกระทบจะสามารถควบคุมได้ในวงกว้างภายในช่วงปลายปี 2564 ตามกำหนดการของรัฐบาลที่จะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในปี 2565 และปี 2566 ดังนั้น ทริสเรตติ้งจึงคาดว่ารายได้ของบริษัทจะลดลงมาอยู่ที่ 2.5 พันล้านบาทในปี 2564 และจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 5.9 พันล้านบาทในปี 2565 และ 9.8 พันล้านบาทในปี 2566 โดยอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทน่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 3.6 เท่าในปี 2565 และ 1.7 เท่าในปี 2566 จาก 10.6 เท่าในปี 2564

อันดับเครดิตของ MAJOR ยังคงสะท้อนถึงสถานะผู้นำของบริษัทในธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย ตลอดจนการมีโรงภาพยนตร์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีทั่วประเทศ และสถานะที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทในธุรกิจสื่อโฆษณาเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดังกล่าวก็ถูกกลดทอนบางส่วนจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ปริมาณของภาพยนตร์ที่เข้าฉาย รวมทั้งความเป็นที่นิยมของภาพยนตร์ การแข่งขันจากกิจกรรมนันทนาการประเภทอื่น และโรคระบาดต่าง ๆ

MAJOR ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรตติ้งที่ระดับ "A" ทั้งสำหรับองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" หรือ "ลบ"

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปรียบเทียบ ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อนการจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำหรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้ จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: <http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html>